

บาท/ดอลลาร์เซาท์เปิด 31.49 แนวโน้มแข็งค่า , กรอบ 31.35-31.55

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.49 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.51 แนวโน้มแข็งค่าจากทิศทางดอลลาร์อ่อนค่า และแนวโน้มเงินทุนเริ่มไหลเข้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงใน Emerging Market คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.35-31.55

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.49 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทและการลงทุนในฝั่งเอเชียก็ดูจะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ครั้งนี้ด้วย เชื่อว่าภาพเงินทุนที่ไหลกลับเข้าในฝั่งเอเชียเป็นเพียงช่วงเริ่มต้น

* และมุมมองของนักลงทุนสถาบันที่ถลากลั้มาลงทุน จะเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัย และมีแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งในไทยและตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ต่อเนื่อง

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 31.35-31.55 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบสัปดาห์นี้ที่ระดับ 31.25-31.75 บาท/ดอลลาร์

* สัปดาห์นี้ มองว่าตลาดการเงินทั่วโลกจะได้รับแรงหนุน จากมุมมองเชิงบวกว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว พร้อมกับที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ที่คาดว่าจะมีการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป โดยการประชุมจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันพุธและมีกำหนดที่จะรายงานผลในช่วงเช้านี้ของวันพฤหัสบดี

* ตลาดคาดว่า FOMC จะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.00-0.25% และครั้งนี้ เฟดน่าจะมีการให้มุมมองในอนาคต ทั้งในฝั่งของดอกเบี้ยนโยบาย และภาพรวมเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะลดความผันผวนของตลาดการเงินลงเพิ่มเติม ขณะเดียวกันตลาดก็หวังว่าเฟดจะมีการประกาศใช้นโยบายควบคุมบอนด์ยีลด์ระยะยาวในสหรัฐ (Yield Curve Control) เพื่อช่วยให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติโคโรนาไวรัสได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

* ส่วนฝั่งของตลาดเงินก็น่าสนใจ เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องติดกันเป็นวันที่ 7 ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 โดยมีสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และดอลลาร์แคนาดา (CAD) ที่มักเป็นเคลื่อนไหวตามราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เป็น 2 สกุลเงินที่ปรับตัวบวกขึ้นได้แรงที่สุดในช่วงนี้

* สำหรับประเด็นที่ต้องติดตาม ระหว่างสัปดาห์แนะนำให้จับตาไปที่การประชุม FOMC ซึ่งภาพตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวอาจเป็นปัจจัยกดดันให้เฟดเลือกที่จะ “ไม่รีบใช้” นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และรอดูทิศทางของเศรษฐกิจไปก่อน และประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้สินทรัพย์ทางการเงินฝั่งสหรัฐปรับฐานบ้าง โดยนักลงทุนในฝั่งตะวันตกน่าจะกลับมาถือดอลลาร์เพื่อดูสถานการณ์ด้วยเช่นกัน

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือค้นหาเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.83 วันศุกร์ 96.81

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 52.23 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 622.67 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.501 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้